

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับท่านที่อายุ 12–15 ปี ในแคว้นลันด์

ในแคว้นลันด์ ท่านที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป สำนักงานสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี เด็กต้องมีอายุครบ 12 ปี จึงจะรับวัคซีนได้ คนที่อายุยังไม่ครบ 12 ปี จะได้รับการเสนอให้รับวัคซีนในภายหลัง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปด้วยความสมัครใจ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบถึงเรื่องเวลา และ สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านที่ไม่ได้ไปโรงเรียนภาคบังคับกรุณาโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 010-831 80 70 เพื่อจองเวลา

กรอกใบแสดงความยินยอมและใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ส่งใบแสดงความยินยอมที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และ **ใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ** ที่บรรจุนช่องที่ปิดผนึกแล้วไปที่ พยาบาลประจำโรงเรียนโดยเร็วที่สุด เด็กที่อายุยังไม่ครบ 12 ปี ก็สามารถยื่นใบแสดงความยินยอม และ ใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้แล้วในขณะนี้

พยาบาลประจำโรงเรียนจะเปิดซอง และ ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่า กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้การฉีดวัคซีนดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นที่สุด เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการรับข้อมูลเหล่านี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเก็บไว้ที่โรงเรียนหลังจากการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นลงแล้ว

ใบแสดงความยินยอม

เด็กจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองคนเพื่อที่จะได้รับวัคซีน

ในบางกรณี เด็กสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง ผู้ทำการฉีดวัคซีนจะทำการประเมินเป็นรายบุคคลว่า เด็กมีวุฒิภาวะพอที่จะสามารถยินยอมด้วยตนเองให้ได้รับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ซึ่งเรียกว่า การประเมินวุฒิภาวะ ในกรณีแรกที่จะใช้ การประเมินวุฒิภาวะ ก็คือกับเด็กที่อายุ 15 ปี หรือ มากกว่านั้น

ใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

กรอกและส่งใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยเร็วที่สุด ท่านที่ตอบ "ใช่" ในคำถามใดคำถามหนึ่ง ที่มีอยู่ในใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ท่านจำเป็นต้องโทรไปจองเวลากับฝ่ายภูมิภาคแคว้นลันด์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 010-831 80 70 เพื่อรับการประเมินทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน หากท่านได้อนุมัติจากแผนกให้คำปรึกษาโดยผ่านการจองเวลาแล้วว่า บุตรของท่านสามารถฉีดวัคซีนที่โรงเรียนได้ ให้ท่านเขียนระบุลงในใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านจะนำมาส่งด้วย

การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ปกครอง

หากท่านผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ท่านมีโอกาสดำเนินการฉีดวัคซีนสอดคล้องพร้อมไปด้วยกันนี้ได้ แต่ต้องท่านออกเวลาทำการของโรงเรียน **ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา และ สถานที่ จะนำมาอัพเดทบนเว็บไซต์ 1177.se**

แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบหากท่านในฐานะผู้ใหญ่ประสงค์ที่จะตามไปด้วยเมื่อเด็กฉีดวัคซีน